



ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

เรื่อง การกำหนดจำนวนชั่วโมงภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีแนวทางปฏิบัติและการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา นั้น

เพื่อให้การกำหนดจำนวนชั่วโมงภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลและใช้เป็นแนวทางในการนับชั่วโมงการปฏิบัติงานสำหรับการนำไปใช้ประกอบคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จึงขอกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้

๑. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน ให้นับชั่วโมงตามตารางสอนทุกระดับหรือคำสั่งที่ให้ปฏิบัติการสอน อาชีพระยะสั้น
๒. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ดังนี้

ที่	หน้าที่/ภาระงาน	จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์	รวมจำนวนชั่วโมง/ ภาคเรียน
๑	ครูที่ปรึกษา	๒	๓๖
๒	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	๑	๑๘
๓	การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคล ในชุมชน และสถานประกอบการ	๑	๑๘
๔	การบริการสังคมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ	๑	๑๘
๕	การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	๒	๓๖
๖	ครูที่ปรึกษางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ โครงการ วิทยาศาสตร์	๑	๑๘

๓. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา ดังนี้

ที่	หน้าที่/ภาระงาน	จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์	รวมจำนวนชั่วโมง/ ภาคเรียน
๑	คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา	๔	๗๒
๒	หัวหน้าแผนกวิชา/หัวหน้างาน	๖	๑๐๘
๓	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา/ผู้ช่วยหัวหน้างาน	๔	๗๒
๔	ครูประจำงาน/เจ้าหน้าที่ประจำงาน	๓	๕๔

๔. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หมายถึง การปฏิบัติงานตามที่ตอบสนองนโยบายและ จุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด ดังนี้

ที่	หน้าที่/ภาระงาน	จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์	รวมจำนวนชั่วโมง/ ภาคเรียน
๑	ประธานกรรมการ /รองประธานฯ/เลขานุการ ของกิจกรรม/โครงการวิทยาลัยฯ	๓	๕๔
๒	คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของกิจกรรม/โครงการ วิทยาลัยฯ	๒	๓๖

การนับชั่วโมงการปฏิบัติงานในส่วนของงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ งานพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นแต่ละส่วนนั้น ถ้าหากข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ได้รับมอบหมายหน้าที่/ภาระงานมากกว่า ๑ งาน ให้นับชั่วโมงการปฏิบัติงานที่มากที่สุด เพียง ๑ หน้าที่/ภาระงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวคณิสันท์พรรณ ผลทำมีบุญ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ